





## รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบุญทา จันทรา	นายก อบต.ม่อนปิ่น	บุญทา จันทรา
๒	นายสวัสดิ์ สุกิน	เลขานุการนายก อบต.ม่อนปิ่น	สวัสดิ์ สุกิน
๓	นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น	วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์
๔	นางสาววรัญญา เปารีบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด	วรัญญา เปารีบุตร
๕	นายสันต์ ศรีสนอง	นิติกรชำนาญการ	วสันต์ ศรีสนอง
๖	นายกันต์พงษ์ จิตต์ธีรวิฑู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ	กันต์พงษ์ จิตต์ธีรวิฑู
๗	นายเกรียงไกร ทิพนเนตร	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	เกรียงไกร ทิพนเนตร
๘	นางอรุณี เปาะนาค	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	อรุณี เปาะนาค
๘	นายประสงค์ เจริญดี	หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการตัวแทน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓	ประสงค์ เจริญดี

## ผู้เข้าฟังการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

## เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายพิจิตร บัวผัน , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาประชุม จำนวน ๑๕ ท่าน

ตอนนี้มีสมาชิกสภาครบองค์ประชุมแล้ว จึงมีสัญญาณให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าห้องประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้ ต่อจากนั้นได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่นั่ง , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้านั่งประจำที่นั่ง)

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม สวัสดิ์ดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อาคารอำนวยการตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาคารอำนวยการตาม ข้อ ๒๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ขออนุญาตนายอำเภอฝางเพื่อเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑๒-๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ และได้หนังสือจากอำเภอฝาง ชม ๐๐๒๓.๑๕/๔๑๙๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง



เรียกประชุมสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน และได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งมีมติที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินจะต้องให้การพิจารณาอยู่หลายเรื่องด้วยกัน เมื่อได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน มีผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ส่งมอบสมุดลงชื่อให้ตรวจดูรวมทั้งได้ตรวจดูในห้องประชุมแห่งนี้แล้วปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินมาประชุมจำนวน ๑๕ ท่าน

ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ครบองค์ประชุมแล้วจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ข้อ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามหรือแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอมติครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยคะแนนเสียง	-เห็นชอบ	๑๔	เสียง
	-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ มติพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ (แนวทางหลวงเชียงใหม่)

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๑ มติพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ (แนวทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓) เรียนเชิญตัวแทนแนวทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

นายประสงค์ เจริญดี,หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการตัวแทนแนวทาง

หลวงเชียงใหม่ที่ ๓ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์ เจริญดี หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการ ซึ่งวันนี้ทางผู้อำนวยการแนวทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ในการพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้



ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องด้วยแนวทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ได้ยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อก่อสร้างปรับปรุง และบำรุงรักษาถนนที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพดีตลอดฤดูกาล จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทางหลวงสายดังกล่าวก่อสร้างในเขตพื้นที่การปกครอง เพื่อนำผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ไปประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

แนวทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๙ สาย แม่ฮ่องสอน-หนองเต่า ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๓๖ กิโลเมตร ตามแบบคำขอใช้พื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติที่ ๕๔ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ทุกแนวทางการทางที่มีถนนตัดผ่านทางเข้าพื้นที่ของเขตป่าสงวนหรือเขตอุทยานจะต้องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ซึ่งเส้นทางนี้จะผ่านอยู่ ๒ ตำบล ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน ในช่วงของเขตรับผิดชอบของตำบลม่อนปิ่นจะผ่านเขตอุทยานและป่าไม้ ซึ่งอยู่ในเขตของกรมป่าไม้ก็ต้องขออนุญาตขอความเห็นชอบว่าขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของป่าไม้ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และจะต้องขอมติเห็นชอบจากทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นในครั้งนี้ เพราะเส้นทางนี้ที่ขออนุญาตไว้เพื่อจะได้บำรุงรักษา เช่น การตัดหญ้า ซ่อมแซมผิวทาง เป็นต้น ขอขอบคุณครับ

#### **นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

ในระเบียบวาระที่ ๕.๑ ผู้ตัดพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ (แนวทางหลวงเชียงใหม่) มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเกี่ยวกับผู้ตัดพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ฯ เรียนเชิญท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

#### **นายสวัสดิ์ สุทิน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตสอบถามทางหัวหน้าหมวดทางหลวง ฯ ว่าในเขตรับผิดชอบที่ได้ชี้แจงมาข้างต้นนี้ถึงสะพานห้วยข้าวเหลาหรือไม่ครับ จะขอฝากในเรื่องของข้างทางจะมีหญ้าที่ขึ้นรกมาก ขอฝากช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะครับ

#### **นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

เรียนเชิญหัวหน้าหมวดทางหลวง ฯ

**นายประสงค์ เจริญดี,หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการตัวแทนแนวทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓** เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์ เจริญดี หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการ ในเขตรับผิดชอบจะสิ้นสุดตรงที่ป้ายบอกทางจะเขียนว่าเขตรับผิดชอบของแนวทางหลวงชนบทที่ ๓ และอีกป้ายจะเขียนว่าเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในเรื่องของการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางจะรับไปพิจารณาและจะดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ต่อไป

#### **นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุพรไพโร

#### **นายอาจหาญ จตุพรไพโร ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔**

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาจหาญ จตุพรไพโร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔ ขออนุญาตสอบถาม



แขวงทางหลวงชนบทที่ ๓ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนได้มีการร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลกับทางหมู่บ้านในการร่วมกันพัฒนาบริเวณสองข้างทางในฤดูกาลท่องเที่ยว แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการพัฒนา ซึ่งกระผมได้ทำการสอบถามทางผู้ใหญ่บ้านและทางหัวหน้าโครงการหลวงอย่างว่าเส้นทางตรงนั้นอยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยงานใด และอีกเรื่องหนึ่งอยากจะให้แขวงทางหลวงชนบทที่ ๓ ได้เข้ามาดูแลให้ด้วยและทางชาวบ้านพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาในเรื่องการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางนี้ด้วย อยากให้ตัดหญ้าปีละ ๒-๓ ครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการเกิดภัยธรรมชาติที่เกิดดินสไลด์ ขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขให้โดยด่วนด้วยครับ เพราะว่าชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในการเดินทาง ขอขอบคุณครับ

**นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

เรียนเชิญหัวหน้าหมวดทางหลวง ฯ

**นายประสงค์ เจริญดี, หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการตัวแทนแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓** เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์ เจริญดี หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการ ในเรื่องของการเกิดดินสไลด์ ต้องรายงานว่าทางแขวงทางหลวงชนบทมีเครื่องจักรอยู่เครื่องเดียว และในช่วงที่เกิดภัยพิบัติจากพายุมู่หลานเกิดดินสไลด์เยอะมากแทบจะทุกหมวดทาง ซึ่งแต่ละที่นั้นได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายที่หนักมาก จะขอประสานกับทางทหารว่าขอปิดเส้นทางนี้ไว้ก่อนได้หรือไม่ เพราะว่าเครื่องจักรของเรานั้นไม่เพียงพอ ขออนุญาตชี้แจงเพียงแค่นี้ครับ ขอขอบคุณครับ

**นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

ในระเบียบวาระที่ ๕.๑ ยุติพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ (แขวงทางหลวงเชียงใหม่) ตามที่ทางหัวหน้าหมวดทางหลวง ฯ ได้ชี้แจงแล้วว่าเขตรับผิดชอบของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ จะอยู่ในบ้านขอบด้งและบ้านนอแล ในการที่จะเข้าไปดำเนินการจัดการในตรงนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินเพื่อที่จะใช้ประกอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา

**นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๓**

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๓ ต้องขอขอบคุณที่ได้สังเกตเห็นความสำคัญในเส้นทางเส้นนี้ และช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ที่ได้สังเกตเห็นความสำคัญที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องนี้เพื่อพี่น้องชาวบ้านทางบนดอยได้ขึ้นลงในเส้นทางนี้จะง่ายและจะปลอดภัยว่าเส้นทางแม่งอน ที่ได้มาดูแลในเรื่องของพัฒนาถนนหนทาง และแก้ไขในเรื่องของหญ้าสองข้างทางและปัญหาในเรื่องของดินสไลด์ ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

**นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

ในระเบียบวาระที่ ๕.๑ ยุติพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ (แขวงทางหลวงเชียงใหม่) ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามแล้ว ขอมติเห็นชอบจากสภาครับ



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ (แขวงทางหลวงเชียงใหม่)

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๑๔	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

**๕.๒. ญัตติพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรณียังไม่ได้ก่อสร้างผู้กผัน จำนวน ๔ โครงการ**

**นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**  
ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตติพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรณียังไม่ได้ก่อสร้างผู้กผัน จำนวน ๔ โครงการ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

**นายบุญญา จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญญา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตประธานสภา ชี้แจงในระเบียบวาระที่ ๕.๒. ญัตติพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรณียังไม่ได้ก่อสร้างผู้กผัน จำนวน ๔ โครงการ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โอนครั้งที่ ๑๑ อนุมัติ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ไม่สามารถดำเนินการโครงการที่ขออนุมัติดังกล่าวได้เสร็จใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในข้อความในข้อ ๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อสร้างไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผู้กผันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน”

ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มียุทธศาสตร์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อสร้าง แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อสร้าง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ จึงขอพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังไม่ได้ก่อสร้างผู้กผัน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้





๑. ปรับปรุงต่อเติมร้านค้า ตลาดชุมชนบ้านนอแล กว้าง ๔.๔๐ ม. ยาว ๖๙.๙๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๕๘ ตร.ม. เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาด้านหน้าแบบโปร่งแสง หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง (นอแล) งบประมาณ ๒๒๑,๐๐๐ บาท

๒. วางท่อส่งน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. เพื่อการเกษตร จากหน้าวัดม่อนปิน-บ้านนายอินปิ่น คำมี วางท่อส่งน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒๙๑ ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑x๑ ม. จำนวน ๓๒ บ่อ หมู่ที่ ๑๒ บ้านม่อนปินใต้ งบประมาณ ๙๗๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ใน฼มาปนสถานชั้นเดียว ขนาดความกว้าง ๗.๘๐ ม. ยาว ๑๙.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔๖.๒๐ ตร.ม. บริเวณ฼มาปนสถาน บ้านม่อนปินเหนือ งบประมาณ ๖๘๖,๐๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้าง฼มาปนสถานเตาเดียว จำนวน ๑ แห่ง บ้านลาน (บ้านหนองบัวคำ) งบประมาณ ๙๔๒,๐๐๐ บาท

ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินจึงขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง กรณีนี้ได้ก้อหนี้ผูกพัน รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๒,๘๑๙,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในการนี้จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการต่อไป

**นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตติพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรณียังไม่ได้ก้อหนี้ผูกพัน จำนวน ๔ โครงการ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพโร

**นายอาจหาญ จตุรพรไพโร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๔**

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพโร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๔ ขออนุญาตสอบถามในระเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตติพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรณียังไม่ได้ก้อหนี้ผูกพัน โครงการของหมู่ที่ ๑๔ ปรับปรุงต่อเติมร้านค้า ตลาดชุมชนบ้านนอแล ขอให้เร่งดำเนินการก่อนฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงได้หรือไม่ครับ

**นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

**นายบุญทา จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตในเรื่องโครงการของหมู่ที่ ๑๔ ปรับปรุงต่อเติมร้านค้า ตลาดชุมชนบ้านนอแล ขอรับเรื่องและจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนต่อไปครับ

**นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตติพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรณียังไม่ได้ก้อหนี้ผูกพัน จำนวน ๔ โครงการ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามแล้ว ขอมติจากสภาครับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรณียังไม่ได้ก้อหนี้ผูกพัน จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒,๘๑๙,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๑๔	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง



### ๕.๓ ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณี ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๔ โครงการ

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณี  
ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๔ โครงการ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

นายบุญทา จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญทา  
จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตชี้แจงในระเบียบวาระที่ ๕.๓ ญัตติพิจารณาขออนุมัติ  
กันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๔ โครงการ ตามที่องค์การ  
บริหารส่วนตำบลม่อนปิน ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ไม่สามารถดำเนิน  
โครงการที่ขออนุมัติดังกล่าวได้เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ  
รับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  
๔) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในข้อความในข้อ ๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก  
จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้  
ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่า  
ทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปี  
ถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน”

ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการ  
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้  
แทน

“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีย่อยจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้  
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา  
หนึ่งปี”

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการ  
ก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้อง  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่  
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ จึงขอพิจารณาขออนุมัติกันเงินตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขออนุมัติกันเงินกรณีนี้ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๔ โครงการ  
ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว โดยต่อเติมหลังคาขนาดความกว้าง ๗ ม. ยาว ๕ ม.  
งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก พื้นที่ ๑๓๖.๕๐ ตร.ม. งานติดตั้งผนังลวดตาข่ายโครงเคร่าเหล็กและประตูบานเลื่อน  
จำนวน ๘ บาน งบประมาณ ๓๕๖,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑๓ บ้านเด่นชัย

๒. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ งานติดตั้งประตูบานเปิดคู่อลูมิเนียม จำนวน ๒ ชุด งานติดตั้ง  
ฝ้าเพดานภายในและภายนอก งานติดตั้งช่องแสงกระจกอลูมิเนียม ขนาด จำนวน ๖ ช่อง งานจัดทำเวทีกิจกรรม  
ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๘ ม. งานปูกระเบื้องพื้นภายใน งานสีและงานอื่นๆ หมู่ที่ ๕ บ้านลาน งบประมาณ  
๕๐๐,๐๐๐ บาท





๓. โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๔. โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักงานวางท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๓๐๖ ท่อน งานขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑ ม. พื้นที่ผิวจราจร ๓๑๖ ตร.ม. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๑x๑ ม. จำนวน ๑๐ บ่อ บ้านม่อนปิ่นใต้ งบประมาณ ๙๖๓,๐๐๐ บาท

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีนี้ได้ก่อกำหนดผู้กผัน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๒,๓๑๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ในการนี้จึงขออนุมัติกันเงิน กรณีนี้ได้ก่อกำหนดผู้กผัน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

**นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

ในระเบียบวาระที่ ๕.๓ ผู้ติพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณียังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กผัน จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒,๓๑๘,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภาท่านใดที่ต้องการสอบถามเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามแล้ว ขอมติเห็นชอบจากสภาครับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณียังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กผัน จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒,๓๑๘,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๑๔	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

**๕.๔ ผู้ติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗๑๔,๐๐๐ บาท**

**นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ผู้ติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗๑๔,๐๐๐ บาท เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นครับ

**นายบุญทา จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตชี้แจงในระเบียบวาระที่ ๕.๔ ผู้ติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗๑๔,๐๐๐ บาท สืบเนื่องมาจากกรณีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านม่วงชุมซ้ำซาก เหตุเกิดจากท่อมีขนาดเล็ก รองรับปริมาณน้ำที่มีปริมาณมากไม่ได้ ทำให้พี่น้องชาวบ้านม่วงชุมหลายหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทำให้ถนนสายทางบ้านแม่ใจใต้-เขื่อนพลังน้ำแม่มาว บริเวณท่อตรงนั้นทรุดตัวลงเป็นหลุมขนาดใหญ่ ซึ่งถนนสายนี้เป็นถนนสายหลักของตำบลม่อนปิ่น มีปริมาณรถที่สัญจรเป็นจำนวนมาก ผู้ใช้รถใช้ถนน ได้รับความเดือดร้อนและอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ดำเนินการตรวจสอบความเสียหาย และได้หาแนวทางแก้ไขโดยจะต้องดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ซึ่งพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างเป็นเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมได้ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่



ที่ ชม ๕๑๐๐๕/๑๖๓๒๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดินรื้อถอนแก๊พที่  
 นื่องชาวบ้านในพื้นที่ จึงขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตั้ง  
 จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร  
 จำนวน ๑ ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗๑๔,๐๐๐ บาท  
 โดยโอนจาก แผนงานงบกลาง รายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสำรอง งบประมาณก่อนโอน ๒,๘๕๓,๒๔๒.๕๐ บาท  
 โอนไปแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง ท่อลอด  
 เหลี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบล  
 ม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณที่ขอโอน ๗๑๔,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน  
 ๒,๑๓๙,๒๔๒.๕๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(ใช้แบบแปลนกรมทางหลวงชนบท)

**นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

ในระเบียบวาระที่ ๕.๔ ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตั้ง  
 จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร  
 จำนวน ๑ ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗๑๔,๐๐๐ บาท  
 (ใช้แบบแปลนกรมทางหลวงชนบท) มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา  
 ท่านใดจะสอบถาม ขอมติเห็นชอบจากทางสภาครับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร  
 ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
 งบประมาณ ๗๑๔,๐๐๐ บาท (ใช้แบบแปลนกรมทางหลวงชนบท)

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๑๔	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

**๕.๕ ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณี**  
**ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐**  
**เมตร จำนวน ๑ ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ**  
**๗๑๔,๐๐๐ บาท**

**นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณี  
 ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร  
 จำนวน ๑ ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗๑๔,๐๐๐ บาท  
 เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

**นายบุญทา จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญทา  
 จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตชี้แจงในระเบียบวาระที่ ๕.๕ ญัตติพิจารณาขออนุมัติ  
 กันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
 ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่อนปิน  
 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗๑๔,๐๐๐ บาท ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน มีมติ  
 เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ  
 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่  
 ที่ ๑๐ ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗๑๔,๐๐๐ บาท (ใช้แบบแปลนกรมทางหลวง



ชนบท) ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ไม่สามารถดำเนินโครงการที่ขออนุมัติดังกล่าวได้แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในข้อความในข้อ ๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่า ทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปี ถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน”

ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน

“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้ จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา หนึ่งปี”

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ จึงขอพิจารณาขออนุมัติกันเงินตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขออนุมัติกันเงินกรณีนี้ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗๑๔,๐๐๐ บาท ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม่อนปิ่นเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

#### นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ในระเบียบวาระที่ ๕.๕ ยุติพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณียังไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗๑๔,๐๐๐ บาท มีสมาชิก สภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามแล้ว ขอมติเห็นชอบจากสภา ครับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗๑๔,๐๐๐ บาท

ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๑๔	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

**นายบุญทา จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ต้องขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินแทนพี่น้อง ชาวตำบลม่อนปิน ตามที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่ งบประมาณ ๗๑๔,๐๐๐ บาท และได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗๑๔,๐๐๐ บาท นั้น ทางคณะผู้บริหารจะเร่งดำเนินการโครงการนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของ ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านบ้านม่วงชุม และผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาบนเส้นทางถนนสายหลักนี้ เพื่อจะ ได้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่เดินทางสัญจรไปมา และจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว

**นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

เรียนเชิญท่านประสงค์ สุก่า

**นายประสงค์ สุก่า,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๐**

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์ สุก่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๐ ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร ประธานสภา และ พี่น้องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน เกี่ยวกับการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เพราะว่าปัญหาในเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว และยังไม่ได้รับการแก้ไข เป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวบ้านทุกปี ซึ่งสร้างความเสียหายต่อ ทรัพย์สิน ในปีนี้เกิดภัยธรรมชาติที่หนักมาก ที่สร้างความเสียหายต่อถนนสายหลักของตำบลม่อนปิน ทำให้ถนน สายหลักเกิดความเสียหายทรุดตัวลง อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนขึ้น เมื่อทางคณะผู้บริหารได้ หาหนทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้แก่พี่น้องชาวตำบลม่อนปินและผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ต้องขอขอบคุณอีกครั้ง ครับ

**ระเบียบวาระที่ ๖****เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)****นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

ต่อไประเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะเรียนสอบถามหรือเสนอแนะต่อทางคณะ ผู้บริหารเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ

**นายอินทร บัวคำ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๕**

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๕ ขออนุญาตสอบถามทางคณะผู้บริหาร เรื่องที่ ๑ ตามที่ได้เกิดอุทกภัยที่ผ่านมา ทางหมู่ที่ ๕ บ้านลาน ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายหนักหลายจุด มีสะพานที่ ได้รับความเสียหายอยู่ คือทางเข้าฝายน้ำล้น ซอย ๑ อยากจะเรียนสอบถามว่าในเรื่องของสะพานนี้ จะดำเนินการ อย่างไร ว่าในการดำเนินการก่อสร้างจะใช้งบประมาณส่วนใดหรือว่าจะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าหน่วยงานอื่นใดได้เข้าไปสำรวจความเสียหายที่ เกิดขึ้น จะขอฝากทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้เร่งด่วนด้วยครับ เพราะว่าสะพานแห่งนี้ ได้มีผู้ใช้สัญจรไปมา มากอยู่ และยังเป็นความต้องการของพ่อแม่พี่น้องในชุมชน ดังนั้นจึงขอฝากเรียนมายังคณะ ผู้บริหารได้รับทราบเพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณในลำดับต่อไป สะพานที่ทางเข้าฝายน้ำล้นยังไม่ได้บรรจุเข้าสูั แผน เพราะว่าได้เกิดภัยพิบัติกะทันหันไม่ได้มีการเสนอเข้าบรรจุอยู่ในแผน และเราจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป ในภายภาคหน้าที่จะสร้างให้เหมือนเดิมเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวบ้านได้สัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน์เช่นเดิม ในเรื่อง ที่ ๒ เรื่องไฟกิ่ง ตามที่ได้สอบถามมา ซึ่งเราไม่สามารถที่จะโยกย้ายเองได้ ต้องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการให้





ด้วยการนี้ในตำบลม่อนปินของเรามีหลายหมู่บ้านยังมีความต้องการในเรื่องของไฟกิ่งอยู่มาก ในที่สาธารณะหรือว่า ในซอยที่เปลี่ยวที่มีผู้คนสัญจรมากอยู่ ยังมีความต้องการไฟส่องสว่างบริเวณถนนอยู่มาก จึงขอฝากในเรื่องงบประมาณประจำปีของตำบลหรือว่าข้อบัญญัติ ให้จัดทำมาเป็นโครงการอย่างที่ได้ทำมาแล้ว เพราะจะเห็นเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสายหลักหรือว่าเส้นทางภายในหมู่บ้าน หรือว่ามึงงบประมาณเงินเหลือจ่าย เงินล้นเงินเหลือ ของปีงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ หรือว่าเงินสะสม อยากให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้น เพราะว่าเป็นความต้องการของพี่น้องชาวบ้านที่ได้เรียกร้องเข้ามาว่าต้องการที่จะเห็นทางคณะผู้บริหารชุดใหม่นี้ ให้มีไฟฟ้าที่ส่องสว่างทั่วตำบล และต่อเติมส่วนที่ขาด เพื่อเติมเต็มให้ทั่วทั้งตำบล ขอขอบคุณครับ

### นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา

### นายสุทธิพร สุภา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๓

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๓ ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารและเพื่อสมาชิกสภาทุกท่าน ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ได้เกิดภัยธรรมชาติจากพายุมู่หลานสร้างความเสียหายแก่ตำบลม่อนปินอย่างสาหัส และทางหลายหน่วยงานได้สนับสนุนรถแบ็คโฮเพื่อมาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในเรื่องผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในครั้งนี้ โดยได้ทำการขุดลอกลำน้ำมาวและลำน้ำสาขา และได้ดำเนินการไปแล้ว ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือก็คงจะรอโครงการของ นพค.๓๒ เพื่อที่จะมาเติมเต็มให้ เพื่อจะได้มาแบ่งเบาภาระของพี่น้องชาวบ้าน เบื้องต้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดน้ำหลากมาอีกก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้ว เพราะว่าเส้นทางน้ำได้ไหลได้สะดวกแล้ว และในเรื่องของหมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปินเหนือที่จะขอขออนุญาตเข้าสู่อำเภอแห่งนี้ คือได้ปรึกษากับทางผู้ใหญ่บ้านว่าปริมาณ หิน ดิน ที่หน้าฝายของหมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปินเหนือ ได้มีการตกลงกันแล้วว่าที่หน้าฝายที่งอกที่ล้าให้ทำประโยชน์ให้กับทางชุมชนหรือหมู่บ้าน และทางหมู่บ้านได้มาปรึกษาหารือกันว่าถ้าทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรามีรถแบ็คโฮ และพี่น้องชาวบ้านที่มีพื้นที่ใกล้ๆ กับฝายตรงนั้นได้ปรึกษากันว่าถ้าภายในตำบลม่อนปินมีความต้องการ หิน ดิน สามารถแสดงความต้องการเพื่อนำมาถมใน ตรอก ในซอย ที่มีปัญหาในเรื่องของถนนหนทางที่เกิดการชำรุดให้รถแบ็คโฮขุดตักนำ หิน ดิน ทราย ที่อยู่บริเวณฝายตรงนั้นไปถมถนนหนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องชาวบ้านในตำบลม่อนปินของเรา โดยไม่ต้องไปรอนในเรื่องของหินคลุกอีกแล้ว ปริมาณ หิน ดิน ตรงนั้นมีปริมาณมาก และบริเวณหน้าฝายตรงนั้นก็จะปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่พี่น้องชาวตำบลม่อนปิน จะทำการปรับปรุงบริเวณที่ตรงนั้นให้เป็นลานโล่ง เหลือแต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินของเราจะต้องปรึกษารื้อถอนว่าจะเอา หิน ดิน บริเวณพื้นที่ตรงนั้นไปไว้ที่ไหน และได้เห็นใจแก่เพื่อนสมาชิกบางหมู่บ้านด้วย เพราะว่ายังมีความต้องการ หิน ดิน ที่จะนำมาเติมเต็มแก่ถนนหนทางที่เกิดชำรุด ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเสียทองแล้ว และถ้าได้พื้นที่ตรงนั้นเราสามารถจะทำถนนตรงหลังศาลาอเนกประสงค์ของหมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปินเหนือ ไปที่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิน เพราะว่าทางเจ้าของพื้นที่ได้ยกให้เป็นที่ดินสาธารณะแล้ว เพื่อทำเป็นคันของน้ำมาวที่รถสามารถวิ่งเดินได้ และที่ดินตรงหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิน เจ้าของที่ดินตรงนั้นได้ยกพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ สามารถที่จะสร้างถนน ฝากไว้เพียงแต่ว่าขอให้ซื้อท่อให้เพื่อที่จะคืนพื้นที่บริเวณลำน้ำมาวให้แก่ชุมชนเพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะ และในเรื่องของ หิน ดิน นี้ ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลของเรามีรถแบ็คโฮเราก็สามารถที่จะขุดเพื่อจะทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและตำบลของเราได้ ซึ่งจะอยู่ในดุลยพินิจของทางคณะผู้บริหารว่าจะมีแนวทางเช่นไร ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

### นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านกลิ่นก่อง เชื้อคำ

### นายกลิ่นก่อง เชื้อคำ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๒

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกลิ่นก่อง เชื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๒ สำหรับหมู่ที่ ๒ บ้านแม่มาวต้นตุ่ม มีอยู่หนึ่งเรื่อง คือ





ซอยที่อยู่ในช่วงหมู่ที่ ๒ บ้านแม่มาวตันตัมกับหมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปินเหนือ ช่วงที่คาบเกี่ยวกัน ที่เหลือระยะทางอีกไม่มาก และได้มีการปรึกษาหารือกันหลายครั้งแล้ว และทางผู้ใหญ่บ้านได้ขอให้นำเสนอต่อสภาว่ามีระยะทางที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างเหลืออยู่อีกประมาณ ๓๐ เมตร เพราะว่าอยู่ในเขตระหว่างหมู่ที่ ๒ บ้านแม่มาวตันตัม และหมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปินเหนือ ขอให้ทางผู้บริหารได้พิจารณาว่าจะใช้งบประมาณส่วนใดมาดำเนินการให้ เพราะว่าเหลือไม่มากแล้วและอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างสองหมู่บ้าน และที่ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเรื่องไปแล้ว ๒-๓ ซอย ยังไม่ได้ดำเนินการชักซอยเลยนะครับ ขอให้โปรดพิจารณาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

**นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

**นายพิจิตร บัวผัน, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายพิจิตร บัวผัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตเสนอฝากทางคณะผู้บริหารในเรื่องของถนนทางขึ้นบ้านห้วยหมากเหลี่ยมที่ถนนทรุดตัวลง ที่ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าไปสำรวจดูแล้วขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขให้โดยเร่งด่วนด้วย เพราะไม่ยากให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินขึ้นกับพี่น้องชาวบ้านที่ได้สัญจรไปมา ขอขอบคุณครับ

**นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

**นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภา ในกรณีข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ บ้านลาน เรื่องของสะพานที่เสียหายจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ตอนนี้อยู่ไม่มีช่าง จึงได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น โดยได้นำท่อกลม ๕ ลูก ไปวางเชื่อมให้เป็นสะพานก่อน ซึ่งบ้านลานที่เผชิญกับเหตุอุทกภัยครั้งนี้ ที่บ้านลานมีสะพานที่ได้เสียหายหลายจุดที่ได้เข้าไปตรวจสอบได้ดำเนินการส่งท่อกลมไปแล้วจำนวน ๑๕ ลูก ท่อกลมขนาด ๑.๒๐ เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวบ้านในเบื้องต้นก่อน แต่ถ้าจะดำเนินการก่อสร้างสะพานต้องรอช่างประมาณการ และต้องบรรจุเพื่อให้อยู่ในแผนก่อน และต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่สภาเพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ในเรื่องของงบประมาณที่ใช้คงก็เป็นการใช้ในเรื่องของงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเรื่องของไฟกิ่งส่องสว่างจะต้องสำรวจความต้องการทุกหมู่บ้านที่มีความจำเป็น และให้ช่างออกสำรวจเพื่อจะทำโครงการระดับตำบลต่อไป และขอตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ในเรื่องของ หิน ดิน ที่หน้าฝายของหมู่ที่ ๓ ในเรื่องของ หิน ดิน นี้ ถ้าพี่น้องชาวบ้านได้ทำการซื้อขายหรือว่าจำหน่ายจะต้องโดนทางกรมเจ้าท่าฟ้องร้อง จะเกิดเป็นคดีความขึ้น ถ้าเรานำไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณะหรือส่วนรวม ก็จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวบ้านในตำบลม่อนปิน ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินมีรถแบ็คโฮก็สามารถดำเนินการได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตำบลของเราต่อไป และ เรื่องของถนน ที่ทางเจ้าของที่ได้ให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อสร้างเป็นถนน เพราะทางผู้นำของหมู่บ้านและทางผู้บริหารได้ไปพูดคุยกับทางเจ้าของที่ว่า การสร้างถนนจะทำให้เกิดความเจริญ และไม่ต้องที่จะต้องพะวงกับภัยธรรมชาติ กับน้ำหลากที่จะสร้างความเสียหายแก่พื้นที่นั้นแล้ว เพราะว่าถ้าเป็นถนนทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบทั้งหมด และการสร้างถนนจะเป็นกำแพงให้กับพื้นที่นั้นด้วย และอีกอย่างหนึ่งเขตที่ดินที่ติดกับลำน้ำสาธารณะไม่สามารถที่จะออกโฉนดได้ ในการขุดลอกลำน้ำในครั้งนี้ไม่ได้ตกแต่งดี ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะใช้งบภัยแล้งในการขุดลอกอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ต่อไปขออนุญาตตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ในเรื่องของซอย จะให้ทางช่างมาเขียนแบบแปลน และจะเสนอให้ทางสภาพิจารณาต่อไปครับ ต่อไปขออนุญาตตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ เรื่องของถนนที่ทรุดตัว จะดำเนินการโดยใช้รถตักหน้าขุดหลังและรถต้อมของทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราเข้าดำเนินการ ต้องรอให้ฝนทิ้งช่วงก่อน เพราะว่า



ที่ตรงนั้นจะต้องใช้ดินอยู่ประมาณ ๕๐ ลำ ซึ่งรถต้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลของเรามีอยู่ ๒ คัน ถ้าจะจ้างรถร่วมก็จะต้องจ้างอีกประมาณ ๑-๒ คัน และจะปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการแก้ไขร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

**นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**  
**ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน** เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

**นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓**  
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตนำเรียนปรึกษา เรื่องที่ ๑ เรื่องงานวันลอยกระทงว่าทางคณะผู้บริหารมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรบ้างครับ และจะดำเนินการจัดงานวันใด เรื่องที่ ๒ เรื่องงานวันเกษตรของตำบลม่อนปินจะดำเนินการเมื่อใดครับ เรื่องที่ ๓ เรื่องการจัดซื้อที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง ขอขอบคุณครับ

**นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**  
**ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน** เรียนเชิญท่านมณฑิธร สมร

**นายมณฑิธร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔**  
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณฑิธร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตสอบถามว่าได้มีทางเอกชนได้มาขอใช้สนามกีฬาของทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรา อยากที่จะทราบในเรื่องของรายละเอียด และว่าจะดำเนินการอย่างไร ขอให้ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงให้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

**นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**  
**ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน** เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

**นายบุญทา จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**  
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ เรื่องการจัดงานวันลอยกระทง ซึ่งดำเนินสอบถามทางผู้รับเหมาในการจัดก่อสร้างอาคารว่าจะให้ทันในวันลอยกระทงหรือไม่ ถ้าทันก็จะดำเนินการทำบุญฉลองอาคารใหม่พร้อมกับงานวันลอยกระทง ในวันที่ ๕,๖,๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันก่อนวันลอยกระทง วันลอยกระทง วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ รูปแบบการจัดงานจะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปประสานดนตรี หรือว่าจ้าง ฯลฯ ระยะเวลา ๓ วัน พร้อมกับงานทำบุญอาคารหลังใหม่ และคำถามเรื่องการจัดวันเกษตรของตำบลม่อนปิน ถ้าจะจัดกลางปีงบประมาณก็คงจะประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ อาจจะติดช่วงของงานกีฬาภายในตำบล เมื่อเสร็จสิ้นจากงานกีฬาของตำบลม่อนปินก็คงจะต่อด้วยงานเกษตรของตำบล และข้อสอบถามในเรื่องของการจัดซื้อที่ดินของทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบราคาซื้อ-ขายบริเวณพื้นที่ข้างเคียง เมื่อได้ข้อมูลรายละเอียดมาแล้วจะดำเนินการเสนอต่อทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินต่อไป ตอนนี้ทางกองคลังและกองช่างเป็นผู้ดำเนินการ และขออนุญาตตอบข้อสอบถามของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ เรื่องการขอให้สนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เมื่อวันนั้นทางสวนสัสมหุณาได้มายื่นหนังสือเพื่อขออนุญาตใช้สนามในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่สนามขององค์การบริหารส่วนตำบลของเรา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ วันเดียวจบ เนื่องจากงานแข่งขันกีฬาฟุตบอลของสวนสัสมหุณา เพื่อเป็นการโปรโมทตำบลม่อนปินของเรา และตำบลม่อนปินได้ห่างเหินจากการแข่งขันกีฬามานานแล้ว ทางนายกฯ จึงได้เสนอให้ทำหนังสือขออนุญาตจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลขึ้น เพื่อให้อนุญาตให้ใช้สนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินเป็นเวลา ๑ วัน คือวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ จะจัดการแข่งขันวันเดียวจบ และขอให้ดูแลในเรื่องสิ่งเสพติดและเรื่องของความสะอาด เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬานี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบล



ของเราก็มีโครงการที่จะจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่ประชาชนขึ้นอยู่เหมือนกัน เมื่อทางสวนสนหินนาได้เสนอให้มีการจัดการแข่งขันขึ้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราก็ไม่จำเป็นต้องเสียงบประมาณแล้ว

**นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**  
**ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน** เรียนเชิญท่านยิ่งยง จำรัสศรีไพร

**นายยิ่งยง จำรัสศรีไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๑**  
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายยิ่งยง จำรัสศรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๑ ขออนุญาตสอบถามเรื่องของถนนลาดยางของ หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา ที่เกิดชำรุดเสียหาย โครงการนี้ได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว และอีกเรื่องหนึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียนอาโอยามาได้รับหนังสือจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดในการรับเสด็จฯ ขอให้ทำการปรับปรุงห้องน้ำส่วนพระองค์ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับเสด็จฯ ขอขอบคุณครับ

**นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**  
**ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน** เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

**นายบุญทา จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**  
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ เรื่องโครงการถนนของหมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศหาผู้รับเหมา งบประมาณ ๖ ล้านบาทบาท และเรื่องห้องน้ำส่วนพระองค์ในวันพรุ่งนี้ กระผมได้ขึ้นไปเปิดงานสถานที่ที่ห้องเที่ยวของหมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคาจะเข้าไปดู เพื่อจะได้พิจารณาอีกที ขอขอบคุณครับ

**นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**  
**ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน** มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามทางคณะผู้บริหารในระยะเบียวาระอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินทุกท่านที่ได้เสียสละเวลา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวตำบลม่อนปิน ที่ได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในการร่วมกันเสนอแนะแก้ไขปัญหาและพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตำบลม่อนปินของเรา และช่วยกันพัฒนาตำบลม่อนปินให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ขอปิดประชุม

ปิดประชุม

-

๑๕.๓๐ น.

(นายพิจิตร บัวผัน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ  
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕  
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ  
(นายบุญมา เรือนคำจันทร์) (นางสุกัญญา มะลิแก้ว)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ ๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ ๖

(ลงชื่อ) กรรมการ  
(นายสุทธิพร สุภา)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ ๓

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕  
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕  
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)  
(นายณัฐพล รินแก้ว)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน